

ประกาศ อ.ก.พ. สนค. : แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ



ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

ตามที อ.ก.พ. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และประโยชน์
ที่ทางราชการจะได้รับ อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และมติ อ.ก.พ. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงยกเลิกความในข้อ ๓.๒ (๔) ของเอกสารแนบท้ายประกาศ
อ.ก.พ. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ลงวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๕๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ (๔) การคัดเลือกบุคคล ให้ดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
ในกรณีที ๑ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยระบุเหตุผลผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร

๔.๒ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลในกรณีที ๒
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ทั้งนี้อาจเพิ่มเติมวิธีสัมภาษณ์ วิธีการสอบข้อเขียน หรือวิธีการอื่นใด
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ ตามที่ได้ประกาศไว้
ในประกาศรับสมัคร โดยระบุเหตุผลผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร และให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
รายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมีปัญหา
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เป็นผู้พิจารณาชี้ขาด”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ประธาน อ.ก.พ. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า